



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
12 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, สปริงนิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, thebangkokinsight, innnews, tnthailand, nationweekend, thainews)

-นพ.อนุพงศ์ สุจริตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผยว่า แม้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่จะลดลง แต่มาตรการกั้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ยังต้องดำเนินการต่อ ซึ่งศักยภาพทั้งห้องปฏิบัติการและการดูแลรักษาขณะนี้มีความพร้อมสูงสุด หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) คือ ทุกคนออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ประกอบกับสถานประกอบการและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ยังสนับสนุน Work from home ย้ำทุกคนต้องตระหนักว่าการระบาดรอบสองอาจจะเกิดขึ้นได้ ส่วนการพัฒนาวัคซีน ขณะนี้ไทยอยู่ในช่วงพัฒนาต้นแบบวัคซีนและอยู่ในระยะทดลอง ซึ่งจากศักยภาพของไทยต้องใช้เวลา 24-36 เดือน จึงได้ร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาวัคซีน เช่น จีน สหรัฐฯ เมื่อพัฒนาสำเร็จจะได้รับวัคซีนมาใช้ในประเทศ

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงความพร้อมในการเตรียมเตียงดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งอาจมีการแพร่ระบาดรอบ 2 ว่า ขณะนี้กทม.และปริมณฑลได้เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วย 2,000 เตียง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, nationtv

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สร. กังวลว่า โควิด 19 จะระบาดระลอก 2-3 แน่ หลังพบว่าคนไทยเริ่มประมาท ไม่สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งแม้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง เป็นการแพร่ระบาดในวงจำกัด แต่ไม่ใช่โรคสงบ และปัจจัยการระบาดยังมีอยู่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ js100

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ถ้ามีอาการไอ จาม แนะนำใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เนื่องจากฝั่งด้านในจะอุ้มละอองฝอยจากไอจาม ตรงกลางจะกรองเชื้อโรค ส่วนด้านนอกจะกันน้ำ จึงไม่ทำให้ละอองฝอยพุ่งออกไป หากใส่หน้ากากแบบवालว เวลาไอจามละอองฝอยสามารถออกมาที่वालวได้ แต่ที่वालวจะมีแผ่นกรองจึงช่วยลดความแรงของการไอจามลงได้บ้าง อาจจะพุ่งไปไม่ได้ไกลมาก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, newstv)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ อาจเป็นแหล่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 กรมฯ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข โดยให้เจ้าของร้านต้องบันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของผู้ที่นำสัตว์มารับบริการทุกราย เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้กรณีต้องการสอบสวนโรค จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้พนักงาน สำหรับผู้ที่นำสัตว์มารับบริการและผู้มาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จำกัดจำนวนผู้มารับบริการ และทำความสะอาดขณะอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งกรงที่ใส่สัตว์เลี้ยงทุกครั้งก่อนและหลังรับฝากเลี้ยง ส่วนภาชนะใส่อาหารสัตว์ต้องไม่มีเศษอาหารตกค้าง อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ใช้กับสัตว์ต่อตัวเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่ซ้ำ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, mcot, js100)

-นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำการกินอยู่อย่างไทยตามหลักวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ด้วยกลุ่มพืชผักสมุนไพร 3 กลุ่ม คือ 1.มีฤทธิ์สร้างภูมิต้านทาน เช่น เห็ดต่าง ๆ แต่ต้องระวังเรื่องความสะอาดผ่านการต้ม นึ่ง ลวกที่อุณหภูมิ 2.กลุ่มต้านอนุมูลอิสระ เช่น มะระ คื่นช่าย ใบเหลียง กะเพรา 3.กลุ่มลดการติดเชื้อทางเดินหายใจ ไวรัสต่างๆ พบว่าผักผลไม้ที่มีสารเคอร์ซีติน เช่น หอมแดง หอมใหญ่ ขมิ้น ข่า ตะไคร้ มีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อไวรัสได้ สำหรับผลไม้แนะนำที่มีรสเปรี้ยว มีวิตามินซีสูง ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ด้านการติดเชื้อไวรัส เช่น ส้ม แอปเปิ้ล มะม่วง สำหรับผลวิจัยฟ้าทลายโจรเบื้องต้นพบว่าต้านเชื้อโควิดได้ ส่วนการทดสอบขนาดและประสิทธิภาพในมนุษย์อยู่ระหว่างทำโครงการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งต้องใช้เวลานานการศึกษาทดลอง อย่างไรก็ตาม ถ้ามีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ ไข้ฟ้าทลายโจรได้ 2 วันแรก หากดีขึ้นหยุดยาได้ ไม่ดีขึ้นวันที่สามไปพบแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ js100

-เพจเฟซบุ๊กไทยศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยอินโฟกราฟฟิกของกรมสุขภาพจิต 6 สิ่งที่คุณไม่ควรทำ เพื่อดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ดังนี้ 1.เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความคิดความรู้สึกไม่ดี ให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 2.เด็กควรอยู่ใกล้ชิดผู้ปกครองให้มากที่สุด 3.พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เหมือนเดิมที่สุด 4.มีข้อตกลงกติกาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงนี้อาจยืดหยุ่นเวลาเพราะจำเป็นสำหรับเด็กและวัยรุ่นในการติดต่อกับเพื่อน 5.หลีกเลี่ยงการพูด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ถึงข้อมูลที่เป็นบิดเบือน ไม่พูดถึงข่าวลือทางลบต่อหน้าเด็ก และ 6.เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการอารมณ์ เพราะเด็กจะคอยสังเกต ซึมซับและนำไปใช้กับตัวเอง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, มติชนสุดสัปดาห์ workpointnews, acnews, newstv, tnnthailand, thaipbs</p> <p>-ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภพร อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.ราชวิถี กล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ว่า ปัจจุบัน รพ.ราชวิถีดูแลผู้ป่วยตั้งแต่อาการน้อยถึงรุนแรง ทั้งหมด 69 ราย มีอาการปอดอักเสบ 33 ราย ปอดอักเสบชนิดรุนแรง 10 ราย รักษาหาย 64 ราย เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งอยู่ในกลุ่มปอดอักเสบรุนแรง พร้อมยกตัวอย่างผู้ป่วย 3 ราย ได้แก่ หญิงวัย 31 เป็นคนไข้รายแรกที่ไข้ยาฟิวพิราเวียร์แล้วหาย, ชายสูงวัย ไข้ยาฟิวพิราเวียร์ แต่อาการรุนแรงมาก-พบหม้อเข้าไป และหญิงวัย 57 แม้อาการมาก และมีความเสี่ยง แต่หายเพราะมารักษาเร็ว จึงย้ำประชาชนอย่าประมาท ไม่ปกปิดข้อมูล รักษาเร็วโอกาสหายสูง</p>	
<p><b>มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, siamsport , innnews, newtv, mthai, bbc, js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote)</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ของประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,015 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 56 ราย หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม 2 ราย รวมหายป่วยสะสม 2,796 ราย และรักษาตัวอยู่ในรพ. 163 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ (นราธิวาส) 1 ราย ไปสถานที่ชุมชน (ภูเก็ต) 1 ราย อาชีพเสี่ยง (ภูเก็ต) 3 ราย และค้นหาเชิงรุกในชุมชน (ยะลา) 1 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ตั้งแต่รายที่ 2-6 อยู่ในกลุ่มอายุ 20-29 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ขอให้ระมัดระวังในการเดินทาง ต้องใส่หน้ากากอนามัยไปทุกพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ และเลี่ยงไปสถานที่แออัด</p> <p>-สำหรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 11 พ.ค. มาจากอินเดีย 219 คน ญี่ปุ่น 71 คน 12 พ.ค. จากรัสเซีย 99 คน ภูฏาน 1 คน และสหรัฐฯ ผ่านเกาหลีใต้ 200 คน 13 พ.ค. จากฟิลิปปินส์และอินเดีย 14 พ.ค. จากเยอรมนี และบังกลาเทศ 15 พ.ค. จากสิงคโปร์ บาห์เรน และฝรั่งเศส 16 พ.ค. จากสหรัฐฯ และ 17 พ.ค. จากอินเดีย แคนาดา และมัลดีฟส์ ส่วนผู้เดินทางเข้าประเทศที่ต้องกักตัวสถานที่ของรัฐ ตั้งแต่ 3 เม.ย.-10 พ.ค. 2563 รวม 16,331 คน กลับบ้านได้แล้ว 6,821 คน และพบเชื้อจากระบบ State/Local Quarantine สะสม 90 ราย</p> <p>-ผลการตรวจกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนเพิ่มเติมกว่า 18,000 สถานที่ พบไม่ปฏิบัติตามเพียงร้อยละ 2.37 ส่วนกลุ่มที่ปฏิบัติตาม พบว่า ร้อยละ 30.49 ปฏิบัติตามไม่สมบูรณ์ ทั้งร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ด้านซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนสาธารณะ และสนามกอล์ฟ พบไม่ปฏิบัติตามเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยากขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามอย่างเต็มที่</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ, คมชัดลึก, nationtv, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ขอให้ทุกหน่วยทหารเร่งเพิ่มความสามารถในการกักตัวควบคุมโรค เตรียมหาห้องพักอีก 7,000 ห้อง รองรับคนไทยกลับจากต่างประเทศที่เพิ่มจาก 200 คนต่อวัน เป็น 400 คนต่อวัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการ, mcot</p> <p>-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิช โฆษก ก.กลาโหม เปิดเผยว่า ได้เร่งผลักดันศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ตั้งในไทย ให้ฝึกทางการแพทย์ทหารร่วมกัน 10 ประเทศ โดยเป็นการฝึกตามสถานการณ์จริง ผ่านข้อมูลจากการปฏิบัติของแต่ละประเทศ ตามข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความสำเร็จในการปฏิบัติจริงด้านการแพทย์ทหาร เพื่อความร่วมมือกันในภูมิภาคมากขึ้นในการรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ที่อาจขึ้นในระลอกสอง</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย เผยว่า เนื่องจากวันที่ 9 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้เดินทางจาก จ.ภูเก็ต กลับภูมิลำเนา จึงขอให้ทุกจังหวัดยังคงป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทางตามแนวปฏิบัติของ สธ. ไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ</p> <p>-นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่นายฯ ได้แต่งตั้ง กก.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด 19 มีหน้าที่ที่กลั่นกรองการจัดซื้อและการจัดสรรหน้ากานามัยภายในประเทศ โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ ก.พาณิชย์ และก.สาธารณสุข จัดซื้อหน้ากานามัยจัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ก.มหาดไทย 1 ล้านชิ้นต่อวัน ก.สาธารณสุข 1.5 ล้านชิ้นต่อวัน และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง 40,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงานกับกลุ่มเสี่ยง คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นหลัก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และอสม. ที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในการตรวจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ทุกชุมชน ปฏิบัติงานประจำด้านตรวจและบริการประชาชนทั่วประเทศ</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

## ประเด็นที่มีผลกระทบ

## 1.อาการป่วยในเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีหลายประเทศตะวันตกพบว่า มีเด็กที่เจ็บป่วยด้วยอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบทั่วร่างกายคล้ายกับโรคคาวาซากิ ซึ่งมีเด็กจำนวนหนึ่งตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 ร่วมด้วย จึงมีคำแนะนำว่าหากมีเด็กที่มีอาการแสดงน่าสงสัยหรือเข้าได้กับกลุ่มอาการคาวาซากิ หรือมีภาวะช็อกที่อธิบายสาเหตุไม่ได้ ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าอาจจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิด 19 และควรพิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ร่วมด้วย

-นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคหลอดเลือดอักเสบคาวาซากิยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรม ร่วมกับการสัมผัสกับสารก่อโรคร้ายในสิ่งแวดล้อม ไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่รุนแรง จนเกิดการอักเสบของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 ในภูมิภาคเอเชีย ยังไม่มีหลักฐานว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อโควิด 19 กับกลุ่มอาการคาวาซากิ

## 2. การผ่อนปรนกิจการในระยะ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สำนักโฆษก, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, บ้านเมือง, มติชนสุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ, js100, siamspport, kapook, sanook, innnews, thainews, nationtv, newstv, mcot, mthai, thestandard, thebangkokinsight, marketingoops)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงภาพอินโฟกราฟฟิกสถานประกอบการที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ว่า ได้พูดคุยในระดับผู้บริหาร ศบค. ทราบว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจน วันนี้ได้รับมอบหมายให้ประกาศแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการเตรียมตัว แต่ต้องรอความชัดเจนจากการประชุม ศบค. วันที่ 15 พ.ค.นี้ สำหรับกิจการและกิจกรรมที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ **กลุ่มที่ 1** กิจการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีมในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ออลล์ (ยกเว้น โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส โบว์ลิ่ง สวนสนุก สวนน้ำ ศูนย์ประชุมและศูนย์พระเครื่อง สนามพระ และพระบูชา) ร้านค้าปลีกและค้าส่งอื่นๆ ร้านเสริมสวย (ยกเว้น คัดผม หรือกิจกรรมอื่นๆ ภายในเวลาการบริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง และร้านทำเล็บ) **กลุ่มที่ 2** กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ ได้แก่ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงามและคูนน้ำหนัก สนามกีฬา เฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากลเล่นเป็นทีมไม่มีผู้ชม สวนดอกไม้ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ แกลอรี ห้องสมุดสาธารณะ (เข้าเป็นรายคน) และสถานประกอบการนวดแผนไทย (เฉพาะนวดเท้า) **กลุ่มที่ 3** การประชุม ณ สถานที่ภายในหรือภายนอกองค์กร ลักษณะการบรรยายร่วมกับ Video Conference (จำกัดจำนวนคนตามพื้นที่) และทีมถ่ายทำรายการโทรทัศน์ โฆษณาถ่ายแบบ ทำคลิป (จำนวนไม่เกิน 5 คน)

## 3.ยารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, newstv)

-ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ. ได้วิจัยและพัฒนายาฟ้าวิปริราเวียร์ ตั้งแต่กลางเดือนมี.ค. 2563 ในระยะแรกได้จัดซื้อตัวอย่างวัตถุดิบมาทดลองพัฒนาสูตรเบื้องต้น 100 กรัม และสั่งซื้อเพิ่มอีก 5 กิโลกรัม จะมาถึงเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อนำมาพัฒนาสูตรตำรับและขยายขนาดการผลิต ตลอดจนศึกษาความคงสภาพ และประสิทธิผลทางชีวสมมูล คาดว่าประมาณ 1 ปี จะมีข้อมูลพร้อมยื่นขึ้นทะเบียน และจะเริ่มผลิตวัตถุดิบในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ในเดือนมิ.ย. 2564

## 4.แอปฯ ติดตามตัวคนไข้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีที่จะนำแอปพลิเคชันติดตามตัวคนไข้ ว่า เป็นเพียงการเช็คคนเท่านั้น และขอให้คิดถึงกรณีเกาหลีใต้ที่มีคนติดเชื้อแล้วไปเที่ยวสถานบันเทิง ทำให้คน 1,500 คนที่เกี่ยวข้องอาจติดเชื้อ และสามารถติดตามตัวมารักษาได้โดยใช้ระบบไอที ซึ่งเราควรมีไว้เพื่อจะได้ติดตามตัวมารักษา

## 5.การทำทานอนคว่ำรักษาผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-พญ.เปี่ยมลภภ แสงสาธิต แพทย์ประจำสถาบันโรคทรวงอก เปิดเผยประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ว่า การรักษาในช่วงต้น มีองค์ความรู้เรื่องการทำทานอนคว่ำ พบว่า ในผู้ป่วยที่มีปัญหาปอดอักเสบรุนแรงมาก เมื่อทำท่าคว่ำแล้วค่อนข้างได้ผลทางการรักษาดี จึงนำมาปรับใช้ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำตั้งแต่เริ่มจะมีอาการ หลังจากผู้ป่วยทำงานเป็นกิจวัตรจะมีออกซิเจนในเลือดดีขึ้น และผู้ป่วยไม่เข้าสู่ภาวะปอดอักเสบรุนแรง ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-ศบค. เผย จังหวัดที่พบผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมา 22 จังหวัด (สี่ลุ่มอ่อน) ได้แก่ กทม. ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สุพรรณบุรี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วันที่ผ่านมา 46 (+1) จังหวัด (สี่เหลือง) ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ พะเยา กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ตรัง สุราษฎร์ธานี พัทลุง ขณะที่จังหวัดที่ไม่มีรายงานการพบผู้ป่วย (สีเขียวเข้ม) 9 จังหวัด ดังนี้ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชนออนไลน์</p> <p>-สงขลา ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม ประชุมเครียด หลังผ่อนปรนพบออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยลดลง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-ยะลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1 รายจากการปฐมพยาบาลในพื้นที เป็นชาย อายุ 22 ปี ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในรพ. หายป่วยเพิ่ม 5 ราย คงเหลือผู้ป่วยในรพ.บ้นนังस्ता 12 ราย สรุปมีผู้ป่วยสะสม 133 ราย รักษาหายสะสม 118 ราย เสียชีวิต 2 ราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ newstv</p> <p>-ภูเก็ต พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด้านพิทักษ์ศาสน์ ผกก.สภ.ป่าตอง เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตรวจพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.ป่าตอง อายุ 29 ปี ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยง 24 นาย ล่าสุดตำรวจ 20 นายมีผลเป็นลบ อีก 4 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-ขอนแก่น 2 ตายาย ชาวบ้านกุดน้ำใส อ.น้ำพอง ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 5 และ 6 ของ จ.ขอนแก่น หายป่วยแล้ว หลังเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.ขอนแก่นเมื่อช่วงกลางเดือนเม.ย. 2563</p>	
<p><b>สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ isaranews</p> <p>-สรุปผลสำรวจมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เดือน เม.ย. พบประชาชน 86-91% ใส่หน้ากาก ล้างมือและกินร้อนช้อนตัวเอง แต่ยังรักษาระยะห่าง 2 เมตรและระวังตัวไม่เอามือจับใบหน้าเพียง 65% ซึ่งแนวโน้มคนออกจากบ้านเหตุผลทางด้านจิตใจ และสังคมเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ หลังปลดล็อกดาวนส์สัปดาห์แรก เตรียมออกต่างจังหวัดถึง 22.3%</p>	
<p><b>Fake news</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ tnthailand</p> <p>-จากกรณีโลกออนไลน์แชร์โพสต์ที่แพทย์รายหนึ่งแนะนำว่าการกินส้มตำและวิตามินซีจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ติดโรคโควิด 19 แพทย์รพ.ราชวิถี ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง และยังมีความเสี่ยงเพราะส้มตำเป็นการปรุงอาหารแบบดิบ ส่วนประเด็นที่เข้าใจว่าในมะละกอกับมะเขือเทศมีวิตามินซี ก็ไม่สามารถป้องกันเชื้อโควิด 19 ได้ เพราะไม่ใช่ใช้หัวดั่วไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ js100</p> <p>-ตามที่มีข่าว “น้ำขิงและน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาว ช่วยต้านโควิด 19 ดีที่ออกแล้ว” ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ, ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแบริฟ, sanook, mcot, thestandard, bangkokbiznews, thebangkokinsight, js100, newtv, efinancethai)</p> <p>-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35 คน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการระบาดในไนต์คลับและบาร์หลายแห่งในกรุงโซล ขณะนี้ได้ตรวจหาเชื้อผู้ที่ไปเที่ยวแล้ว 4,000 คน ยังติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องอีก 3,000 คน สรุปยอดผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงล่าสุด 79 ราย ด้านรัฐบาลกังวลว่าอาจเข้าสู่การระบาดรอบ 2</p> <p>-ญี่ปุ่น เตรียมพิจารณายกเลิกมาตรการฉุกเฉินใน 34 จังหวัด ที่ไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนกรุงโตเกียว และโอซาก้า รวมถึงอีก 11 จังหวัดจะยังไม่พิจารณา เนื่องจากผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุด 15,777 ราย เสียชีวิต 624 ราย</p> <p>-นิวซีแลนด์ เตรียมผ่อนคลามาตรการปิดเมืองรอบใหม่ ให้เปิดห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ คาเฟ่ และสถานออกกำลังกาย หลังคลายรอบแรกไปเมื่อปลายเดือนก่อน</p> <p>-อิตาลี พบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 รายวันน้อยที่สุด รวมทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันน้อยที่สุดในรอบกว่า 2 เดือน</p> <p>-บราซิล ยอดผู้เสียชีวิตเกิน 10,000 คน ส่งผลให้ต้องสร้างคอนโดฯ บรรจุศพ</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>-อินเดีย</b> พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,213 คน ในรอบ 24 ชั่วโมง มากที่สุดตั้งแต่เกิดการระบาด ผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 67,000 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 97 คน ผู้เสียชีวิตรวม 2,206 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขคาดว่าจะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในอินเดียจะถึงจุดสูงสุดในช่วงระหว่างเดือนมิ.ย. - ก.ค.</p> <p><b>-จีน</b> ผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็นสองหลักในรอบ 10 วัน โดยวันนี้เพิ่ม 17 คน ในจำนวนนี้ 11 คน พบในมณฑลจี๋หลิน และอีก 1 คน พบที่มณฑลหูเป่ย์ ทางจีนได้ยกระดับภัยคุกคามจากการระบาดในเมืองซูหลาน มณฑลจี๋หลิน เป็นเสี่ยงสูง เพียงไม่กี่วันหลังรัฐบาลประกาศลดระดับภัยคุกคาม</p> <p><b>-อังกฤษ</b> รัฐบาลยังไม่ยกเลิกการล็อกดาวน์ เรียกร้องประชาชนทุกภาคส่วนให้อยู่อย่างระมัดระวัง แต่ได้ผ่อนคลามาตรการให้ผู้คนออกกำลังกายนอกบ้านได้บ่อยขึ้น และส่งเสริมให้คนที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านกลับไปทำงานตามปกติ สำหรับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมยังคงต้องปฏิบัติตามกฎต่อไป และจะมีการปรับเงินเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ฝ่าฝืน</p> <p><b>-ฝรั่งเศส</b> เริ่มผ่อนคลามาตรการปิดเมือง อนุญาตให้คนกลับไปทำงาน แต่ยังคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ร้านค้าและร้านอาหารเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้ง เช่นเดียวโรงเรียนที่จะทยอยกลับมาเปิด ประชากร 67 ล้านคนออกนอกบ้านได้โดยไม่ต้องมีเอกสารอนุญาตจากทางการ ยังห้ามเดินทางไกลเกิน 100 กม. ยกเว้นเพื่อการประกอบอาชีพ ไปงานศพหรือไปดูแลผู้ป่วย</p> <p><b>-สถานการณ์ทั่วโลก (11 พ.ค.)</b> ผู้ติดเชื้อสะสม 4,180,305 คน เพิ่มขึ้น 79,517 คน หายแล้ว 1,490,182 คน เสียชีวิต 283,860 คน โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่วนไทยอยู่อันดับ 66 ของโลก</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ</p> <p>-ทพ.ภาควิชาพยาธิวิทยา หรือ หมอแล็บแพนด้า กล่าวถึงกระบวนการตรวจตัวอย่างเชื้อโควิด-19 วิธีมาตรฐานสากล คือ RT-PCR โดยการ swap กรณีผลการตรวจของห้องแล็บ จ.ยะลา อาจผิดพลาดในกระบวนการแปลผล คือน้ำยาควบคุม ซึ่งตามหลักต้องตรวจแล็บทั้งหมด แต่กรณีนี้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยมาก เพราะห้องปฏิบัติการของไทยเทียบเท่าสากล เหตุการณ์เช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นอีก ขอให้ประชาชนมั่นใจในกระบวนการตรวจของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 แบบรวดเร็ว โดยการเจาะเลือดกลุ่มเสี่ยง มักเกิดปัญหาผลลบและผลบวกปลอมอยู่เสมอ ซึ่งมีความเสี่ยงและอันตรายมาก ทำให้มีกฎหมายควบคุมให้มีเฉพาะรพ.หรือบุคลากรทางการแพทย์ และทำการตรวจในห้องปฏิบัติการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กทม.บูรณาการตรวจกลุ่มเสี่ยงฟรีในโครงการ BKK COVID-19 ซึ่งได้แก้ไขระเบียบให้ตรวจเคลื่อนที่เชิงรุกได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด คอลัมน์ข่าวข้นคนขี้</p> <p>-เสนอความคืบหน้าเรื่องวัคซีน ว่า ขณะนี้อิสราเอลประกาศค้นพบแอนติบอดีที่ทำให้ไวรัสหยุดขยายตัว ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยทดลองวัคซีนในหนู ได้ผลน่าพอใจ เตรียมทดลองในลิงต่อไป ปัจจุบันทั่วโลกกำลังทดลองผลิตวัคซีนโควิด 19 มากกว่า 100 ชนิด และมากกว่า 5 บริษัทฯ เริ่มทดลองในมนุษย์แล้ว โดยบริษัทฯของสหรัฐอเมริกา-เยอรมัน-จีน ก้าวหน้าไปมาก ตั้งเป้าผลิตวัคซีนแบบฉุกเฉิน ให้ได้ภายใน ก.ย. นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด คอลัมน์ข่าวข้นคนขี้</p> <p>-สปสช. จัดเวทีเสวนา การตรวจคัดกรองโควิด-19 กับภารกิจเปิดเมือง ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ระบุว่า ยังต้องมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้ความมั่นใจว่า ในช่วงต้นของเหตุการณ์ รัฐบาลและ สธ. ได้ดำเนินนโยบายควบคุมโรคด้วยการคัดกรองเฉพาะกลุ่มเสี่ยง แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น โรคระบาดไม่เกินพิกัดหรือศักยภาพที่รองรับได้ รัฐบาลจึงมีกำลังและความพร้อมในการตรวจคัดกรองเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยจะคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง เช่น ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ผู้ที่อยู่หน้างาน ผู้ที่อยู่ในรัศมีที่พบผู้ติดเชื้อ รวมถึงผู้สูงอายุ เชื่อมโยงว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดได้สำเร็จเพื่อรอเวลาการผลิตวัคซีน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ คอลัมน์สังคมสยามรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า จีนติดเชื้อโควิดเพิ่มวันเดียว 17 ราย ที่อยู่อัน 5 ราย สูงสุดตั้งแต่คลายล็อก ขณะที่เกาหลีใต้ คนเที่ยวผับย่านอิแทวอนติดเชื้อแล้ว 54 ราย การขงให้ปลดล็อก 2 ประเทศนี้ออกจากบัญชีเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้มาเที่ยวประเทศไทยได้ ควรหยุดคิดให้รอบคอบรอบด้าน แม้จำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศหลังคลายล็อกมา 8 วัน จะอยู่ที่เลขตัวเดียวแต่ยังวางใจไม่ได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แถลงผลสำเร็จการพัฒนาชุด PPE ชนิด Reuseable Isolation Gown รุ่นเราสู้ ซึ่งคาดว่าจะกว่าจะจบโควิด-19 อาจจะต้องใช้ชุด PPE ถึง 20 ล้านชุด มูลค่าถึง 1 หมื่นล้านบาท และต้องเสียค่ากำจัดชุดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง แต่การพัฒนาชุด PPE แบบใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง จะช่วยประหยัดงบประมาณประเทศได้มาก</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า ชุด PPE ชนิดใช้ซ้ำ ผ่านการทดสอบการกันน้ำในระดับ 2 สามารถนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระดับเสี่ยงน้อย-ปานกลาง เช่น การคัดกรอง การเก็บตัวอย่าง ฯลฯ ซึ่งอัตราการใช้ชุด PPE ที่ผ่านมา 50% เป็นการดูแลระดับเสี่ยงน้อย-ปานกลาง ขณะนี้ อภ.ได้จัดซื้อจัดจ้างจาก 13 บริษัทที่ผลิตรวม 44,000 ตัว ราคาตัวละ 500 บาท ใช้ได้ 20 ครั้ง ตกครั้งละ 25 บาท ช่วยประหยัดเงิน ลดขยะ และช่วยการจ้างงานภายในประเทศ คาดว่าจะส่งได้ภายในเดือน พ.ค.นี้ทั้งหมด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ อัสกุล กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า ตั้งใจพัฒนาการผลิตให้เป็นในระดับอาเซียน ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ และออสเตรเลีย ได้เจรจาขอสั่งซื้อ โดยสหรัฐฯ ขอซื้อ 500 ชุด จึงอยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนเครื่องทดสอบแรงดันน้ำเพื่อคุณภาพ</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-สสส. ร่วมกับ THAI SAFE NETWORK, บ. ลูกคิด (Lukkid) จก., TDRI, บ. สคูติโอ จก. และ Eureka Global เปิดตัวคู่มือ "มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด" ซึ่งเป็นการนำศาสตร์ของการคิดเชิงออกแบบ และการคิดเชิงระบบมาร่วมสร้างต้นแบบบนพื้นฐานความรู้ด้านระบาดวิทยา นำเสนอผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิก 34 หน้า ทำให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ มีตัวอย่างวิธีการป้องกันตนเองในการเปิดเมืองให้ปลอดภัย อาทิ ร้านอาหาร การใช้รถโดยสารสาธารณะล่าสุด กรมควบคุมโรคมีแผนแปล 4 ภาษา เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในกลุ่มต่างชาติและแรงงานต่างด้าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <a href="https://drive.google.com/open?id=1peOTDqlw_rvrReia8Vvkz3-3C1xTAE80">https://drive.google.com/open?id=1peOTDqlw_rvrReia8Vvkz3-3C1xTAE80</a></p>	
<p><b>สอบแม่ค้าขายขนมจีบทำลูกค้าต้องเสียกว่า 20 ราย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, 77ข่าวเด็ด, บ้านเมือง, สยามรัฐ, MCOT)</p> <p>-จากกรณีมีคนกินขนมจีบเสียชีวิต 1 คน และต้องเสียกว่า 20 คน ผบก.จ.ฉะเชิงเทรา นำแม่ค้ามาแถลงข่าว ระบุว่า รับขนมจีบมาจากแหล่งผลิตใน ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ ตระเวนขายใน จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่รอยต่อ จ.สมุทรปราการ รับขนมจีบที่นำมา 7 ปีแล้ว ไม่เคยมีปัญหา ขณะที่ นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ รอง นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา นำเจ้าหน้าที่ไปบ้านที่ผลิตขนมจีบเพื่อเก็บตัวอย่าง ซึ่งต้องรอผลจาก จ.สมุทรปราการ นำมาเปรียบเทียบกัน โดยคนทำขนมจีบระบุเป็นขนมจีบไก่ ทำใหม่ทุกวัน ไม่ใส่สารกันบูด น้ำจิ้มใส่ซีอิ้ว น้ำตาล เกลือ เป็นหลัก ขณะที่ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค สสจ.สมุทรปราการ ไปพบลูกสาวผู้ตายเพื่อสอบสวนหาสาเหตุ เก็บตัวอย่างอุจจาระคนที่เกิดอาการท้องเสีย รวมถึงเก็บขนมจีบที่เหลือไปตรวจสอบ</p>	-
<p><b>ผลสอบกักตุนหน้ากอนามัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการกักตุนหน้ากอนามัยชุดที่ 2 ที่ปลัด ก.พาณิชย์ แต่งตั้ง พบว่า กระบวนการบริหารจัดการหน้ากอนามัยของศูนย์บริหารจัดการหน้ากอนามัย ที่กรมการค้าภายใน ร่วมกับ อย. และองค์การเภสัชกรรมบริหารจัดการกระจายจากโรงงานผลิต 11 แห่งในประเทศ ไปสู่ผู้ที่ต้องการใช้ เช่น รพ. กลุ่มเสี่ยง และประชาชนผ่านร้านค้าต่างๆ เป็นไปตามระเบียบราชการ ได้ส่งเรื่องให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาต่อแล้ว ซึ่งขัดแย้งกับผลสอบของคณะกรรมการชุดแรกที่สรุปว่า กระบวนการบริหารจัดการหน้ากอนามัยมีช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดขบวนการกักตุนหน้ากอนามัย</p>	-
<p><b>โรคฮิตสโตรก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชนออนไลน์</p> <p>-สภ.เมืองลพบุรี รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักเลขที่ 47 ต.เขาสายอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ประสานแพทย์เวร รพ.อานันทมหิดลตรวจสอบ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจมีอาการช็อกเนื่องจากอากาศร้อน ส่งชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงที่รพ.อานันทมหิดล</p>	-
<p><b>พายุฤดูร้อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(เดลินิวส์, New18, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-จ.เชียงใหม่ เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.ดอยหล่อ ส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 10-13 พ.ค. 2563 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน มีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า เริ่มคืนวันที่ 10 พ.ค. 2563 ส่วนภาคเหนือภาคกลาง รวมทั้งกทม.และปริมณฑล ได้รับผลกระทบวันที่ 11 พ.ค. 2563 ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า</p>	-